
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

  

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 



 



 



 

 



 วันท่ี  13  ก.ค.  60 
หัวข้อข่าว  ตลท.หนุนตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพยาง 

 

ตลท.หนุนตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพยาง 

 

 

ตลท. 13 ก.ค. - ตลท.ชี้กองทุนรักษาเสถียรภาพยาง เป็นผลดีหนุนปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น 

 นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวถึง
นโยบายการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพ่ือดูแลการซื้อขาย
ยางพาราทั้งในตลาดการค้าแบบส่งมอบทันที หรือ Spot และตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (Futures) ว่า น่าจะ
ส่งผลดีต่อปริมาณการซื้อขายในตลาดมีเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เรื่องราคายางพารายังคง
เป็นไปตามราคาตลาดโลก   

 ทั้งนี้ การด าเนินงานของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (TFEX) ภายหลังควบรวมกันและเริ่มน าสินค้ายางพาราเข้ามาซื้อขายในตลาด TFEX เป็นสินค้าแรก 
ปัจจุบันมีสภาพคล่องมากข้ึนในระดับ 100 สัญญาต่อวัน เมื่อเทียบกับในอดีตก่อนที่จะมีการควบรวมกัน ตลาด 
AFET มีสภาพคล่องน้อยมาก ขณะนี้ผู้ประกอบการยางพาราที่เข้ามาซื้อขายในตลาดประเทศไทยมีมากข้ึน 
จากเดิมท่ีไปซื้อขายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าปริมาณการซื้อขายเพ่ิมขึ้น.- ส านักข่าวไทย  

 

 

 

 

 

 



 

 วันท่ี  12  ก.ค.  60 
หัวข้อข่าว  ก.เกษตรฯ สั่งศึกษาท าถนนยางพาราดินซเีมนต ์

 

ก.เกษตรฯ สั่งศึกษาท าถนนยางพาราดินซีเมนต์ 

 

กรุงเทพฯ  12 ก.ค. - รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพาราส่วนราชการ พร้อมสนับสนนุการท าถนน
ยางพาราดินซีเมนต์ เพ่ิมปริมาณการใช้ถึง 12 ตัน 

 พลเอกฉัตรชัย สาริกลัยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปดิเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม
ติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพาราด าเนินโครงการของส่วนราชการปี 2560 ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานสนบัสนุนการใช้ยางภายในประเทศ เนื่องจากท่ีผ่านมาหลายหน่วยงานมีความต้องการจะใช้ยาง
ภายในประเทศ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องของมาตรฐาน การจดัซื้อ จึงไมส่ามารถด าเนินการได้ 
ขณะเดียวกันแตล่ะหน่วยงานไมไ่ดต้ั้งงบประมาณรองรับไว้ จึงจ าเป็นต้องการมีการจดัประชุมครั้งนี้ เพือ่ทบทวนหารือร่วมกัน  

 ทั้งนี้ ได้มีการสรุปการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 60) ซึ่งมี 9 หน่วยงาน
ยื่นความจ านงใช้ยางพารา ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงมหาดไทย และ
กรุงเทพมหานคร มีการใช้ยางพารารวมปรมิาณน้ ายางข้น 22,321.54 ตัน และยางแห้ง 2,952.66 ตัน (จากเดิม น้ ายางข้น 
20,964.8009 ตัน ยางแห้ง 3,512.0781 ตัน ณ วันท่ี 29 มิ.ย. 60) รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,925,626,588.57 บาท 

 ส าหรับปี 2561 มี 5 หน่วยงานท่ียื่นความจ านงใช้ยางพารา ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวะล้อม และกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการเพิ่มให้
หน่วยงานอ่ืน ๆ ด าเนินการเพิ่มขึน้ พร้อมท้ังตั้งงบประมาณโดยใช้งบปกติของแต่ละหน่วยงานและแจง้ข้อมูลภายในวันศุกร์
หน้าต่อไป 

 “ระยะยาวไดส้ั่งการให้น าเอาเรื่องถนนยางพาราดินซีเมนตไ์ปศึกษาในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท าถนน เพราะ
ถนนดินซีเมนต์นีจ้ะน าไปใช้ในเรื่องของการท าซับเบส คือ ส่วนของดา้นล่างของตัวช้ัน ไม่ใช่ช้ันผิวถนน ซึ่งทุกผิวถนนสามารถใช้
ซับเบสนีไ้ด้ เพราะสามารถเพิ่มปรมิาณได้ถึง 12 ตัน นอกจากน้ี กรมชลประทานด าเนินการทดสอบแลว้ 6 เดือน ผลการ
ทดสอบใช้ได้ถึง 18 ตันต่อ  1 กิโลเมตร” พลเอกฉัตรชัย กล่าว 

 นายธีธัช สขุสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวเพิ่มเติม ส าหรับรายการพิจารณาชนิดของ
ผลิตภณัฑ์ยางท่ีน ามาใช้ในการด าเนินโครงการของส่วนราชการมีทั้งสิ้น 23 รายการ อาทิ ถุงฝายยาง แผ่นยางรองคอสะพาน 
ยางกันชนท่าเรือ ท่อยางดูดน้ าและส่งน้ า แผ่นยางซมึ ยางขวางถนนจ ากัดความเร็ว ยางปูพ้ืน ยางปูพ้ืนลู่วิ่งลานกรีฑา เป็นต้น 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมี มอก.แล้วทั้งสิ้น 22 รายการ และมี มอก. พร้อมราคากลางส านักงบประมาณ  1 รายการ รวมทั้งยังไม่
มี มอก. 1 รายการ.-ส านักข่าวไทย 



 วันท่ี  11  ก.ค.  60 

หัวข้อข่าว  คุยโขมงข่าวเช้า (ช่วงท่ี 1) 

 

คุยโขมงข่าวเช้า (ช่วงที่ 1) วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 

เกษตรสร้างชาติ :  

 กยท.ขอให้เกษตรกรร่วมมือแก้ไขปัญหาราคายาง 
 พิจิตรแปรรูปกล้วยน้ าว้าเป็นกล้วยฉาบ เพิ่มมูลค่า 
 เกษตรกรเชียงรายปลูกหญ้าเนเปียร์ขายรายได้ดี 
 รายงานพิเศษ : เมล่อนเขียนลายฟอสซิล จ.สตูล  
 เร่งเคลียร์ให้ทันเช้านี้ รถไฟตกราง 9 ตู้ กลางเมืองโคราช  
 รถบัสนักท่องเที่ยวจีนเบรกแตกแหกโค้งทางลงเขาป่าตอง ตาย 1 เจ็บกว่า 20 
 สิบล้อเสยท้ายพ่วง 18 ล้อ จอดกินข้าวข้างทางชลบุรี ไฟลุกท่วม คนขับเจ็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 วันท่ี  10  ก.ค.  60 

หัวข้อข่าว  ขา่วเท่ียง (ในประเทศ) ชว่งท่ี 3 

 

ข่าวเที่ยง (ในประเทศ) ช่วงที่ 3 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 

 9 เศรษฐกิจ 
 เข้มบัตรเครดิตคุมเจนวายก่อหนี้ 
 กยท. คาดราคายางพารามีทิศทางปรับเพ่ิม 
 พาณิชย์เดินหน้าหาตลาดรองรับผลผลิตยางพารา 
 บขส.เตรียมทบทวนเส้นทางเดินรถใหม่  
 เอกชน เตรียมน าเข้าก๊าซแอลพีจีเพิ่มขึ้นเท่าตัวปีหน้าหลังลอยตัวก๊าซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 วันท่ี  10  ก.ค.  60 
หัวข้อข่าว  กยท.ขอให้เกษตรกรรว่มมือแก้ไขปัญหาราคายาง 

 

กยท.ขอให้เกษตรกรร่วมมือแก้ไขปัญหาราคายาง 

 

กรงุเทพฯ 10 ก.ค.-กยท. ขอเกษตรกรสวนยาง ร่วมมอืรัฐ สรา้งบรรยากาศการซือ้ขายทีด่ ีหลังมกีระแสจะมายืน่ขอ้เสนอที่
รัฐสภา มั่นใจอกี 2-3 สัปดาห ์ราคายางขึน้แน่ พรอ้มเชญิผูป้ระกอบการน ้ายางหารอืเพิม่ปรมิาณการรับซือ้ หวังดันราคายางขึน้ 

 นายธธีชั สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยถงึกรณีทีเ่ครอืขา่ยยางและสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยางพาราแหง่ประเทศไทย จะเดนิทางไปยืน่ขอ้เสนอแนวทางเพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยางในการ
ประชมุคณะอนุกรรมาธกิารเกษตร ทีร่ัฐสภา ในวันพรุง่นี(้11 ก.ค.) วา่ ทางรัฐและกยท.พรอ้มรับฟังขอ้เรยีกรอ้งตา่งๆ ของ
เกษตรกรอยา่งเต็มที ่และทีผ่า่นมาไดด้ าเนนิการตามขอ้เสนอกลุม่เครอืขา่ยมาโดยตลอด ทัง้การน าสตอกของรัฐมาใช ้และการ
น า พ.ร.บ.ควบคมุยางมาใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ ซึง่ถอืวา่ทีผ่า่นมา กยท.ไดด้ าเนนิการมาโดยตลอด ดังนัน้ จงึอยากใหท้กุ
ฝ่ายร่วมมอืกันในการสรา้งบรรยากาศการซือ้ขายมากกวา่การสรา้งความขัดแยง้ เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับคูค่า้ในตา่งประเทศ
ไดด้กีวา่ 

 อยา่งไรก็ตามทาง กยท.จะประสานเชญิผูป้ระกอบการน ้ายาง มาหารอืในวันพรุง่นีด้ว้ย เพือ่เพิม่ปรมิาณการซือ้ ดดูซบั
ผลผลติใหก้ับเกษตรมากขึน้ จากปัจจุบันทีม่สีว่นเกนิสงู โดยผูป้ระกอบการน ้ายางสามารถใชว้งเงนิเพิม่สภาพคลอ่งทีรั่ฐบาล
อนุมัตใิหไ้ดภ้ายในสัปดาหห์นา้ ซึง่จะท าใหส้ามารถเขา้ซือ้น ้ายางไดม้ากขึน้ ทัง้นีใ้นวันที ่13 ก.ค.นี ้พลเอกฉัตรชยั สารกิัลยะ 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะหารอืหน่วยงานภาครัฐเพือ่เพิม่แนวการใชย้างในประเทศ ซึง่ขณะนีม้ ี 9 
หน่วยงานเสนอขอใชย้างเพือ่การกอ่สรา้งตา่ง ๆ แลว้ ขณะทีแ่นวโนม้ราคายางพารา เชือ่ว่าในอกี 2-3 สัปดาหข์า้งหนา้ จะมรีาคา
สงูขึน้ เพราะจากปัจจัยบวกดา้นความตอ้งการยางเพือ่ใชใ้นภาคอตุสาหกรรมมมีากขึน้ และราคาน ้ามันทีป่รับตัวสงูขึน้ จะท าให ้
ราคายางพาราขยับตัวดขีึน้ตามไปดว้ย  

 นอกจากนี ้กยท. ยังเรง่เตรยีมจัดตัง้กองทนุรักษาเสถยีรภาพราคายาง โดยมผีูป้ระกอบกจิการสง่ออกยางรายใหญข่อง
ประเทศ ทัง้ 5 บรษัิท  ประกอบดว้ย บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) บรษัิท วงศบั์ณฑติ จ ากัด บรษัิท เซาท์
แลนด ์รับเบอร ์จ ากัด บรษัิท ไทยฮัว้ยางพารา จ ากัด (มหาชน) และ บรษัิท ไทยรับเบอรล์าเท็คซค์อรป์อรเ์รชัน่ ประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) รว่มกับ กยท. ลงทนุรว่มกัน องคก์รละ 200 ลา้นบาท เขา้ซือ้ยางในตลาด ซึง่สง่ผลดตีอ่ราคายาง และเป็นการ
ปฏบัิตทิีช่ดัเจนภายใตก้ารรว่มมอืกันของทกุภาคสว่น จะสามารถรักษาระดับราคา ผลักดันราคาใหอ้ยูใ่นระดับสมดลุอกีครัง้  โดย
จะมเีงนิทนุเริม่ตน้รว่มกัน 1,200 ลา้นบาท ในการใชซ้ือ้ยางทัง้ในตลาดซือ้ขายจรงิและตลาดซือ้ขายลว่งหนา้ ในหลักการแลว้ 
หากใชใ้นตลาดลว่งหนา้ สามารถขยายผลไดถ้งึ 10 เทา่ จากเงนิ 1,200 ลา้นบาท จะขยายผลไดถ้งึ 12,000 ลา้นบาท และซือ้
ยางไดป้ระมาณ 200,000 ตัน โดยหลังจากด าเนนิการจดทะเบยีนจัดตัง้นติบิคุคลกับกระทรวงพาณชิยแ์ลว้ จะสง่ผลใหร้าคา
ยางพาราในปีนีเ้ฉลีย่เพิม่ขึน้เป็น 60-70 บาทตอ่กโิลกรัม จากปีกอ่นทีร่าคาเฉลีย่อยูท่ี ่40-50 บาทตอ่กโิลกรัม 

 ขณะเดยีวกัน ในชว่งสัปดาหท์ีผ่่านมา 3 ประเทศผูผ้ลติยางของโลก ไดแ้ก ่ไทย อนิโดนเีซยี และมาเลเซยี  ประชมุ
หารอืรว่มกันในเวทสีภาไตรภาคยีางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) ครัง้ที ่28 ซึง่ทีป่ระชมุเห็นชอบ
ตามทีป่ระเทศไทยเสนอในการน ามาตรการจ ากัดการสง่ออกมาใชอ้กีครัง้ เพือ่เป็นแนวทางแกปั้ญหาราคายางผันผวนในระยะสัน้ 
พรอ้มทัง้จะเรง่ด าเนนิการจัดประชมุระดับรัฐมนตรขีอง 3 ประเทศ ใหเ้ร็วขึน้ จากเดมิก าหนดในชว่งเดอืนธันวาคมเป็นเดอืน
กันยายนนีเ้พือ่ประชมุหารอืแนวทางและมาตรการแกปั้ญหายางพารา โดยในวันที ่3 สงิหาคมนี ้คณะท างานดา้นยางพาราจะ
หารอืรว่มกับประเทศมาเลเซยีและอนิโดนเีซยี เพือ่หาขอ้สรปุความรว่มมอืการก าหนดสัดสว่นการสง่ออก ระยะเวลาในการ
สง่ออก และผลกระทบของแตล่ะประเทศ กอ่นเสนอในระดับรัฐมนนตรขีองทัง้ประเทศในกลางเดอืนกนัยายนตอ่ไป 

-ส านักขา่วไทย 
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หัวข้อข่าว  คุยโขมงข่าวเช้า (BIZ TIME) 

 

คุยโขมงข่าวเช้า (BIZ TIME) วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 

 เช่ือกองทุน TFF ช่วยเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศ 
 ไทย-จีนถกเดินหน้าความร่วมมือด้านรถไฟความเร็วสูง ครั้งท่ี 19 
 กกพ.เตือนค่าไฟฟ้างวดใหม่ขยับขึ้นแน่นอน 
 รายงานพิเศษ : กยท.หนนุชาวสวนยางสูงวัยมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ 
 พาณิชย์โชว์ศักยภาพเกษตรอินทรีย์ 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ-ทิศทางข่าว 
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หัวข้อข่าว  สมอ.หนนุผลิตภณัฑ์ยางต้องได้มาตรฐาน 

สมอ.หนุนผลิตภัณฑ์ยางต้องได้มาตรฐาน 

กรุงเทพฯ 11 ก.ค.-สมอ.พัฒนาผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราคุณภาพมาตรฐาน 
มอก. 

 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยว่า 
สมอ. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง พาราอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ ผลิตที่นอนและหมอน ยางพารา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าให้
ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมสร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการขอรับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการยื่นขอ มอก.  

 ส าหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม จะยื่นขอการรับรอง สมอ.นั้น  ปัจจุบันมีห้องแล็ปที่พร้อม
ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพาราแล้ว 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันยานยนต์ ศูนย์วิจัยยาง 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิทยาศาสตร์
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ปัจจุบัน สมอ. ด าเนินการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางพาราและประกาศใช้แล้วจ านวน 
155 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานทั่วไปจ านวน 152 มาตรฐาน และเป็นมาตรฐานบังคับท่ีต้องมีความปลอดภัยเป็น
พิเศษจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มอก.683–2530 ยางในรถจักรยานยนต์ มอก.969-2533 หัวนมยางส าหรับ
ขวดนมและ มอก.1025–2539 หัวนมยางดูดเล่น  

 สมอ . ยังท างานร่วมกับหน่วยงานวิจัยยางของประเทศในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางที่
ก าหนดขึ้นจากการวิจัยในประเทศ ไปประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (มาตรฐาน ISO) หลายมาตรฐาน 
และยังได้ปรับมาตรฐานสาขาผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จ านวน 56 
มาตรฐาน โดยมาตรฐานเหล่านี้ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านกระบวนการผลิต
และการตรวจสอบรับรองจะเป็นกุญแจและใบเบิกทางที่ส าคัญในการขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ
และเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันในตลาดการค้าสากล-ส านักข่าวไทย 
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หัวข้อข่าว  เกาะติดขา่ว วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2560  

 

เกาะตดิข่าว วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. 

 

FM100.5        10 ก.ค. 2017 09:39:17 

(09.30)    ประชาชนใชโ้อกาสชว่งวันหยดุชดเชย เดนิทางมาเขา้กราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภมูพิลอดลุยเดช ณ พระทีน่ั่งดสุติมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง จ านวนมาก ตัง้แตช่ว่งเชา้ทีผ่า่นมา โดยมจีติอาสา
คอยอ านวยความสะดวกภายในเต็นทพ์ักคอย  
    ขณะที ่ส านักพระราชวังสรปุยอดรวมประชาชน ทีเ่ดนิทางมากราบถวายบังคม พระบรมศพ วานนี้ มจี านวนทัง้สิน้ 37,251 คน 
รวม 249 วัน ม ี8,265,834 คน และมปีระชาชนถวายเงนิเพือ่รว่มบ าเพ็ญพระราชกศุล  รวม 249 วัน เป็นเงนิทัง้สิน้ 
634,782,830.26 บาท 
 
(09.30)    นายธธีชั สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) เผยผา่นรายการทศิทางขา่วทางคลืน่ขา่ว 
Fm.100.5  Mcot News Network วา่ สถานการณร์าคายางในประเทศผา่นพน้จดุวกิฤต และยงัคงปรบัตวัตามภาวะ
เศรษฐกจิโลก  ยนืยนัรฐับาลและ กยท.มคีวามจรงิใจในการแกไ้ขปญัหา พรอ้มเรง่รดัทกุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ให้
แกป้ญัหาอยา่งตอ่เนือ่ง ย า้ความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นเป็นสิง่ส าคญั พรอ้มรบัฟงัทกุขอ้เสนอแนะเพือ่น าไปปรบัปรงุ
สูก่ารปฏบิตั ิ
 
(09.30)    เจา้หนา้ทีด่า้นความมั่นคงตอ้งเพิม่มาตรการเขม้ขน้ในการเฝ้าระวังป้องกันไมใ่หเ้กดิเหตไุมส่งบขึน้ในพืน้ที ่ในชว่ง
วันหยดุยาวเทศกาลเขา้พรรษา โดยเฉพาะยา่นการคา้กลางเมอืงหาดใหญ ่จ.สงขลา  ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วชาวมาเลเซยีและ
ประชาชนในพืน้ทีอ่อกมาทอ่งเทีย่ว จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ ท าใหเ้จา้หนา้ทีต่อ้งเพิม่ความถีใ่นการออกลาดตระเวนเดนิเทา้ เพือ่
ขอความรว่มมอืในการเฝ้าระวังป้องกันเหตไุมส่งบ เชน่เดยีวกับพืน้ที ่4 อ าเภอรอยตอ่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
 
  
(09.30)    นายรังสรรค ์ศรวีรศาสตร ์ทีป่รกึษานายกรัฐมนตร ีและอดตีปลัดกระทรวงการคลัง เผยเศรษฐกจิไทยในปี 2560 มี
โอกาสขยายตัวไดถ้งึรอ้ยละ 4 หากสามารถเบกิจ่ายงบประมาณปี 2560 ไดส้ าเร็จตามเป้า แนะจับตาเรือ่งคา่เงนิบาททีแ่ข็งคา่ 
เพราะอาจสง่ผลตอ่ภาคการสง่ออก 
 
 
(09.30)    เกดิเหตเุพลงิไหม ้ตลาดแคมเดน แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมทางตอนเหนอืของกรงุลอนดอน ของอังกฤษ  นัก
ดับเพลงิราว 60 คน ระดมก าลังเรง่ดับเพลงิ  ขณะทีต่ ารวจกรงุลอนดอนแถลงวา่ ยังไมท่ราบวา่มผีูบ้าดเจ็บหรอืไม ่และจ านวน
เทา่ใด  
 
  
 
////คบืหนา้ขา่วอาเซยีน////  
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คุยโขมงข่าวเช้า (ช่วงที่ 1) 

คุยโขมงข่าวเช้า (ช่วงที่ 1) วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 

เกษตรสร้างชาติ :  

 กยท.เสนอสภาไตรภาคียางฯ จ ากัดปริมาณส่งออก 
 ชาวสวนยางสงขลาวอนรัฐเร่งช่วยแก้ยางราคาตก 
 ชาวสวนมะนาวพิจิตรทดลองปลูกหมอนทองในแปลงมะนาว ได้ผลดี 
 แม่ค้าสมุทรสงครามย่างสับปะรดเพิ่มมูลค่า แก้ปัญหาราคาตก 
 รายงานพิเศษ : เปิดพื้นท่ีให้คนเมืองฝึกด านา 
 หนุ่มไทยออยล์บินพารามอเตอร์ตก จ.ชลบุรี ค้นหา 3 ชม. พบเจ็บสาหัส  
 ชายอังกฤษแจ้ง ตร.พัทยา จับพ่อค้านาฬิกาก๊อปปี้ บุกขู่ฆ่า  
 ยายวัย 85 เศร้า ถูกงัดบ้าน 3 ครั้ง ท่ีกระบี่ หมดตัว  
 โจรตูดขาด ทุบตู้บริจาคขโมยเงินวัดชัยนาท-ฉกอาหารร้านตามส่ังหน้าวัด  
 โรคฉี่หนูคร่าชีวิต อนิวัฒน์ คล้ายทอง นักร้องน าวงชบาแก้ว  
 สาวอุบลฯ แจ้งความให้ชาวเน็ตหยุดแชร์-ด่าทอ เมาหมดสติอยู่ในพงหญ้า 
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หัวข้อข่าว ไทยเสนอท่ีประชมุสภาไตรภาคียางพาราจ ากดั
ปริมาณสง่ออก 

 

ไทยเสนอที่ประชุมสภาไตรภาคียางพาราจ ากัดปริมาณส่งออก 

 

กรุงเทพฯ 9 ก.ค.-การยางแห่งประเทศไทย  ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที ่28 เริ่ม 6-
7 กรกฎาคม2560 พร้อมเสนอมาตรการจ ากัดปริมาณการส่งออกยางพารา ของ 3 ประเทศ แก้ไขปัญหา
ยางพาราผันผวน 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า กยท. ในฐานะผู้แทนรัฐบาล
ไทย ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางและมาตรการแก้ปัญหายางพารา ในเวทีสภาไตรภาคียางพารา 
(International Tripartite Rubber Council – ITRC) ครั้งที่ 28 ร่วมกับประเทศมาเลเซีย และประเทศ
อินโดนีเซีย โดยในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ประเทศไทยเสนอทั้ง 2 ประเด็น คือ จะเร่งด าเนินการจัด
ประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศ ให้เร็วขึ้น จากเดิมก าหนดในช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนกันยายนนี้ 

 “ส าหรับประเทศไทยได้เสนอให้มีการน ามาตรการจ ากัดการส่งออกมาใช้อีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทาง
แก้ปัญหาราคายางผันผวนในระยะสั้น ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้คณะท างานฯ ศึกษารายละเอียดด้าน จ านวน/
ระยะเวลา/ สัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม 
ระดับรัฐมนตรีของ 3ประเทศ เห็นชอบและสั่งการต่อไป” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว.-ส านักข่าวไทย 

 

 

 

 


